

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทที่ 17
เรื่อง ความผิดบาปได้แยกฉันออกจากพระเจ้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

ตัวชี้วัด: ขอมรับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด

สาระการเรียนรู้: รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐและได้รับการหนุนใจให้รับเชื่อที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด

กลุ่มอายุ: 9-11 ปี

ปีที่: 1

หัวข้อหลัก: ความผิดบาปได้แยกเราออกจากพระเจ้า

บทเรียน: ความผิดบาปได้แยกฉันออกจากพระเจ้า

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:



1. เด็กจะสามารถบอกได้เกี่ยวกับความบาปทำให้เราถูกแยกออกจากพระเจ้า



อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:



1. พระคัมภีร์, กระดาษ, ดินสอสี, ฝักดุมไหมด่ หรือฝืนผ้า

อุปกรณ์การสอนสำหรับกิจกรรมเสริม:



สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดทำ:

1. อ่านบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ

3. ทบทวนพระธรรม อสย 59:2, อพย 32:11-14, อพย 33:11, ปฐก 32:1-14
4. อธิษฐานเพื่อเด็กๆ ที่จะเข้าใจเกี่ยวกับความผิดบาปที่แยกเราออกจากพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงอภัยให้กับเรา



ขั้นตอนการเรียนการสอน:

การนำเข้าสู่บทเรียน:



- ให้ถามเด็กๆว่า เธอเคยทำอะไรผิดบ้างไหมที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีในใจ ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง เธอคิดว่าเธอรู้สึกอย่างไรนั้นได้อย่างไร ให้เด็กๆ ได้ตอบ แล้วเขียนคำตอบของเด็กๆลงบนกระดาน หรือกระดาษแผ่นใหญ่ แล้ววางไว้หน้าชั้น เธออาจจะรู้สึกละอายใจ หรือรู้สึกไม่ดี หรือหวังว่าจะกลับไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เหล่านั้นได้ คิดว่าเราน่าจะเคยรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแบบนี้มาก่อน ความผิดบาปได้แยกเราออกจากพระเจ้า และทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าด้วย เราจะทำอย่างไรดี ให้เด็กๆ ได้ตอบ เราสามารถบอกกับพระองค์ว่าเราเสียใจ และขอให้พระองค์ยกโทษให้ เพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราจะได้กลับคืนมาดังเดิม พระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อสานความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า

การนำเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:



- ให้เลือกเด็กสามคนที่จะช่วยเล่นละคร ให้นำผ้ามาพันรอบเด็กทั้งสามคน บอกกับเด็กๆว่า อาดัม เอวา และพระเจ้ามีความสุขที่ได้สามัคคีธรรมกันในสวนเอเดน แต่ความผิดบาปเข้ามาในโลกเมื่ออาดัมกับเอวากินผลไม้ นั่นให้ดิ่งฟ้าออกแล้วแยกเด็กทั้งสามคนออกจากกัน ให้บอกเด็กๆว่า นี่คือการบาปที่ได้แยกอาดัม เอวา ออกจากพระเจ้า ทำให้พวกเขาต้องออกไปจากสวนเอเดน (ให้เด็กทั้งสามคนกลับไปนั่งที่เมื่อจบการแสดง) ความบาปได้แยกเราออกจากพระเจ้า
- อ่านพระธรรม อสย 59:2, หรือให้เด็กคนใดคนหนึ่งอ่านก็ได้

อธิบายให้เด็กๆเข้าใจว่า คนอิสราเอลได้กระทำการที่แยกตัวออกจากพระเจ้าเมื่อพวกเขาได้สร้างรูปปั้นวัวทองคำ เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง



อ่านพระธรรม อพย 32:1-9 เธอคิดว่ารูปปั้นวัวทองคำมีลักษณะอย่างไร ให้แบ่งกลุ่มๆละสี่คน และลองวาดรูปของรูปปั้นวัวออกมาว่าจะเป็นอย่างไร อาจจะใช้ดินสอวาด หรือใช้สี หรือฉีกเป็นรูปก็ได้ จากนั้นให้แสดงรูปของแต่ละกลุ่มกับเพื่อนๆ

บอกเด็ก ๆ ว่า คนอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้า และทำรูปเคารพหลังจากที่พระเจ้าบอกกับพวกเขาว่า "ไม่ให้กราบไหว้พระอื่นใด" ตอนนั้นโมเสสเดินทางไปที่ภูเขาซีนายเป็นเวลา 40 วัน 40 คืนเพื่อสนทนากับพระเจ้า คนอิสราเอลได้สร้างรูปเคารพจากเครื่องประดับทองคำของพวกเขา จากนั้นพวกเขาเริ่มกราบไหว้วัว เมื่อโมเสสเห็น และพระเจ้าพูดว่าพระองค์โกรธมากและอาจจะทำลายพวกเขา เธอคิดว่า จะเกิดอะไรต่อไป?

ให้แบ่งกลุ่มๆ ละสี่คน และเขียนข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป ให้เลือกอาสาสมัครที่จะแบ่งปันเรื่องราวของเขา



อธิบายให้กับเด็ก ๆ ว่า ความบาปทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าขาดลง แต่พระองค์ต้องการให้เราเป็นเพื่อนกับพระองค์ ความบาปได้ก่อกำแพงระหว่างเรากับพระเจ้า

พระเยซูได้ตายเพื่อที่จะสานความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า แม้ว่าความบาปได้แยกเราออกจากพระเจ้า พระองค์ต้องการให้เราเข้าหาพระองค์ และสารภาพต่อพระองค์เพื่อให้เราได้กลับคืนดีกับพระองค์ พระองค์ทรงรักเราอย่างมาก

พระเจ้าไม่เคยโกรธ หรือหวั่นเสียใจไม่ต้องการฟังคำอธิษฐานของเธอ พระองค์ทรงรักเธอมากดังนั้นพระองค์ไม่ต้องการให้มีความคิดบาประหว่างเรากับพระองค์ สิ่งเดียวที่เธอจะต้องทำคือ การเข้ามาหาพระองค์ เพื่อขอรับการอภัย และสานสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

ให้เราภาวนาว่าเกิดอะไรต่อไป (อ่านพระธรรม ปฐม 32:11-14 ด้วยเสียงดัง)

โมเสสเป็นเพื่อนกับพระเจ้า ปฐม 33:11 เขาขอพระเจ้าที่จะไม่ทำลายคนอิสราเอล และพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเพื่อนของพระองค์ คำอธิษฐานของเธอก็มีพลังเช่นกัน เมื่อเธอใช้เวลาอยู่กับพระองค์มากขึ้นโดยการอธิษฐาน และอ่านพระธรรมของพระองค์ เธอจะรู้จักกับพระองค์ดีขึ้น

ความบาปได้แยกเราออกจากพระเจ้า แต่เราสามารถอธิษฐานต่อพระองค์ได้ ให้บอกกับพระองค์ว่า เราเสียใจ และเราสามารถคืนดีกับพระองค์ได้ พระเจ้าข้าว่าเป็นพระเจ้าแสนดีสำหรับเรา

การจบบทเรียน:

ให้เขียนประโยคต่อไปนี้ลงบนกระดาน: ความคิดบาปได้แยกเรา แต่การสำนึกช่วยนำเรากลับคืนสู่พระเจ้า ให้เด็กๆ ลองยกตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่จะสามารถปรับใช้กับประโยคนี้ได้ ให้เด็กๆ แสดงเรื่องราวลงบนกระดาน หรือเขียนลงในกระดาษตนเอง

เขียนพระธรรม อสย 59:2 ลงบนกระดาน และให้เด็กๆ ท่อง

อธิษฐานปิดโดยขอพระเจ้าที่จะช่วยเราได้ขอพระเจ้าที่อยู่กับเราเมื่อเราได้ทำความผิดบาป

กิจกรรมเสริม:



ให้เด็กๆ แสดงละครตามเรื่องในพระธรรม ปฐก32:1-14

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับบทเรียนครั้งต่อไป)

การประเมินผลผู้เรียน: